



ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี  
เรื่อง ขอเชิญส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพ

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี จะดำเนินการจัดทำแผนงาน/  
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยจะแบ่งตามคุณลักษณะ ประเภทต่าง ดังต่อไปนี้  
ที่จะสามารถของงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมได้ ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ  
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือ  
หน่วยงานสาธารณสุข โดยเน้น โครงการที่เป็นการจัดบริการสาธารณสุข (การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน  
โรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก)

- สถานบริการให้พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- หน่วยบริการ ให้พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- หน่วยงานสาธารณสุขให้พิจารณาตามภารกิจหน้าที่ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

๒. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การจัดกระบวนการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ  
การป้องกันโรค ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น

ให้ผู้ที่สามารถขอรับการสนับสนุน ได้แก่ องค์กร หรือกลุ่มประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ที่จะดำเนินจัด  
กระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค แต่จะไม่สามารถจัดทำ เพื่อการ  
จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลได้

๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์  
ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา และดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน  
ชุมชน หรือการพัฒนา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ  
โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดบริการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ  
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

๔. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้มี  
ประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุน ตามข้อ ๗  
วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่ม ตามข้อ ๗ วรรคสอง

อาจสนับสนุนได้วงเงินได้ร้อยละ ๕ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนในวงเงินตามความจำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ ซึ่งเป็นการ ควบคุม ป้องกันโรคไม่ให้เกิดการกระจายเป็นวงกว้าง ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ในการ ดำเนินกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การ ป้องกันโรคของประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่ม องค์กร ประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี ได้เขียน โครงการ /กิจกรรม ที่จะดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี

โดยสามารถขอแบบเสนอโครงการขอรับงบประมาณได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวัน เวลาราชการ และกำหนดส่ง โครงการ/กิจกรรม ไม่เกินวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี เพื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพจะได้นำโครงการ เสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี เพื่อพิจารณาแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ ในการดำเนินงานต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจริญ เสมาเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรบุรี